

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 19/10, kết quả xét nghiệm khẳng định có 65 ca mắc mới (tăng 04 ca so hôm qua). Trong báo cáo 12 giờ ngày 19/10, thông tin nhanh ghi nhận 27 ca dương tính, sau khi điều tra dịch tễ, ghi nhận còn 25 ca mắc mới.

Cụ thể: Từ vùng dịch về 35 ca (tăng 02 ca so với hôm qua); phát sinh trên địa bàn tỉnh 30 ca (tăng 02 ca so với hôm qua) gồm: 13 ca trong cơ sở cách ly y tế, 17 ca trong khu vực phong tỏa.

Tổng số ca dương tính: 9.327 ca (trong đó có 688 ca từ vùng dịch về, tính từ ngày 01/10/2021 đến nay).

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Bí thư Thành ủy TP.HCM: “Cảm ơn Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp”

Thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp vào sáng 19/10, thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thành phố mang tên Bác, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chung tay, chia sẻ với Thành phố bằng những hành động thiết thực, tiếp sức cho Thành phố vượt qua thời kỳ nghiệt ngã của đại dịch Covid-19. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Không có tinh thần hợp tác thì không có hợp tác xã

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, trong bối cảnh hiện nay ngoài việc thu hút đầu tư nước ngoài thì cũng tăng cường sức mạnh nội tại. Cùng với sức mạnh của doanh nghiệp thì cũng cần chú ý đến kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Không có tinh thần hợp tác thì không có hợp tác xã và tư duy hợp tác là sức mạnh của hợp tác xã; phải làm sao để người nông dân mỗi sáng thức dậy đều phải suy nghĩ nếu trồng cây gì, nuôi con gì thì cần phải hợp tác với ai? Bởi vì không có sức mạnh riêng lẻ nào có thể thắng được sức mạnh của tập thể - Bộ trưởng nhấn mạnh; đồng thời, đề nghị các địa phương quan tâm hơn đến hợp tác xã, vì đây là một thành phần của kinh tế nông thôn, đẩy mạnh hợp tác xã nông nghiệp chính là tạo ra công ăn việc làm, tạo ra bộ mặt mới cho nông thôn. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Quỹ Hy Vọng (FPT) hỗ trợ 440 máy tính cho học sinh Đồng Tháp

Theo đó, Quỹ Hy Vọng sẽ trao tặng máy tính bảng cho 3.300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Tại Đồng Tháp, Quỹ Hy Vọng và FPT trao tặng 400 máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 40 bộ máy tính bàn cho các trường. Với những hỗ trợ thiết thực này, Quỹ Hy Vọng và FPT mong muốn hỗ trợ các em có đầy đủ điều kiện học tập để các em có thể tiếp tục vượt qua khó khăn. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị cho công tác phòng, chống Covid-19

Liên đoàn Lao động tỉnh ủng hộ trên 03 tỷ đồng (do đoàn viên, người lao động trong tỉnh đóng góp), Hội Doanh nghiệp lúa gạo Đất Sen hồng ủng hộ 600 phần quà (trị giá 180 triệu đồng), Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Tam Nông ủng hộ thiết bị y tế trị giá 180 triệu đồng, Hiệp hội phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam ủng hộ 01 tấn gạo, Câu lạc bộ văn hoá doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 02 tấn gạo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn ủng hộ 15.000 túi an sinh công đoàn (trị giá 03 tỷ đồng) để hỗ trợ cho người lao động ở các tỉnh, thành phố trở về Đồng Tháp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Cần đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyền - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối trong 09 tháng đầu năm 2021; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng trong Khối cần chủ động rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra, để có kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch năm; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn đọng; nắm bắt, xử lý kịp thời dư luận xã hội, nhất là trong môi trường không gian mạng; đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến công tác xây dựng Đảng; triển khai nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và tăng cường công tác dân vận chính quyền. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Cách ly y tế đối tượng F1 tại nhà, nơi lưu trú

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất thực hiện cách ly y tế cho đối tượng F1 tại nhà và nơi lưu trú đối với trường hợp sau:

- Đối tượng F1 có nguy cơ lây nhiễm không cao.

(Đối tượng F1 có nguy cơ lây nhiễm cao thuộc một trong các trường hợp sau: thời gian tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 trên 05 phút; không mang khẩu trang khi tiếp xúc gần; cùng sống, sinh hoạt chung nhà với người mắc Covid-19 mới được phát hiện trong thời gian 03 ngày trước đó).

- Đối tượng F1 là người già, người hạn chế vận động, trẻ em, người mắc bệnh hoặc sức khỏe yếu cần phải có người chăm sóc v.v..

- Đối tượng F1 cần trông nom nhà cửa, ruộng vườn v.v. và chỉ ở lại nhà 01 người.

- Đối tượng F1 có nhà ở riêng lẻ, nhà ở nông thôn có khoảng cách với nhà lân cận tối thiểu 02 mét.

- Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 sau ít nhất 14 ngày. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Tiếp nhận đầy đủ yêu cầu đăng ký tiêm vắc xin của người dân

Đối với việc triển khai tiêm vắc xin cho người dân, người lao động đang làm việc tại các hộ kinh doanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc triển khai tiêm vắc xin đến người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn biết, đăng ký tiêm vắc xin; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận đầy đủ yêu cầu đăng ký tiêm vắc xin của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh (đăng ký tiêm cho

người lao động) trên địa bàn; niêm yết công khai danh sách tiêm vắc xin tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và trụ sở làm việc của ấp, khóm; khi được phân bổ vắc xin, tổ chức tiêm vắc xin đúng theo danh sách đã được niêm yết. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

9. Đồng Tháp hỗ trợ việc làm cho lao động từ vùng dịch về địa phương

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu học nghề, việc làm của người lao động trở về từ các tỉnh, thành phố; nhu cầu quay trở lại nơi làm việc ở ngoài tỉnh của người lao động khi dịch bệnh được kiểm soát; cung cấp danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ điều kiện dạy nghề cho các địa phương lựa chọn để đào tạo nghề cho người lao động. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949